

รายงานผลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



โรงเรียนเชียงใหม่วิทยาคม อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดพะเยา
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานผลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. การกำหนด/ประกาศมาตรการ กลไกการให้ภาคประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินงานของโรงเรียนโรงเรียนเชียงใหม่วิทยาคมได้ยึดหลักธรรมาภิบาลการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการดำเนินงาน ตามแนวนโยบายของผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน จึงได้กำหนดมาตรการ กลไก ในการให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของโรงเรียน โดยได้ประกาศ มาตรการ กลไกการให้ภาคประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินงานของโรงเรียน เชียงใหม่วิทยาคมวิทยาคม ดังนี้



ประกาศโรงเรียนเชียงใหม่วิทยาคม

เรื่อง มาตรการ กลไกการให้ภาคประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของโรงเรียนเชียงใหม่วิทยาคม เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ยึดหลัก ธรรมาภิบาลการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการดำเนินงาน ตามแนวนโยบายของผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน จึงได้กำหนด มาตรการ กลไก ในการให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของโรงเรียน ดังนี้

1. โรงเรียนเชียงใหม่วิทยาคม บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจและความเหมาะสม ดังนี้

๑.๑ การมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสาร โรงเรียนเชียงใหม่วิทยาคม จะนำเสนอข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง ทันสมัย เกี่ยวกับภารกิจของโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ให้ประชาชนรับทราบและเข้าถึงได้

๑.๒ การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โรงเรียนเชียงใหม่วิทยาคม เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมแสดงความคิดเห็น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการหรือการปฏิบัติงานของโรงเรียน เชียงใหม่วิทยาคม ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่หลากหลาย

๑.๓ การมีส่วนร่วมในการให้เข้ามาจับตาดู โรงเรียนเชียงใหม่วิทยาคม เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลระหว่างกัน โดยมุ่งผลสำเร็จ และเป้าหมายที่ชัดเจน

๑.๔ การมีส่วนร่วมโดยสร้างความร่วมมือ โรงเรียนเชียงใหม่วิทยาคม เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ตั้งแต่การระบุปัญหา การพัฒนาทางเลือก และแนวทางแก้ไข รวมทั้งการเป็นภาคีในการดำเนินงานกิจกรรม

๒. โรงเรียนเชียงใหม่วิทยาคม ได้กำหนดกรอบขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานในการให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ดังนี้

๒.๑ ทบทวนผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับภารกิจหลักหรือยุทธศาสตร์สำคัญของโรงเรียนเชียงใหม่วิทยาคม เพื่อทบทวนและจัดทำยุทธศาสตร์ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเปิด

โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เพื่อให้การแปลงยุทธศาสตร์โรงเรียนเชียงใหม่
วิทยาคม ไปสู่การปฏิบัติงาน สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการได้

๒.๒ กำหนดแนวทางกระบวนการในการให้ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา มีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม
(ตามภารกิจที่วิเคราะห์ข้อ ๒.๑) โดยระบุช่องทางการมีส่วนร่วมแนวทางปฏิบัติหรือกระบวนการที่ใช้ในการดำเนินงาน

๒.๓ จัดให้มีผู้แทนหรือแต่งตั้งกรรมการผู้ทำงานจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการในการดำเนินงาน
(ตามภารกิจที่วิเคราะห์ข้อ ๒.๑)

๒.๔ จัดให้มีช่องทางที่หลากหลายในการเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วน
ร่วมในการดำเนินงาน รวมถึงช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนต่างๆ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานตามภารกิจให้มีประสิทธิภาพ และโปร่งใสยิ่งขึ้น

๒.๕ จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามภารกิจหลัก และ
ยุทธศาสตร์สำคัญของโรงเรียนเชียงใหม่วิทยาคม

๒.๖ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของการมีส่วนร่วมตามภารกิจ แผนการดำเนินงาน และผลการ
สำรวจข้อ ๒.๕ พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานภาพรวมเพื่อนำข้อมูลไปพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานของ
โรงเรียนเชียงใหม่วิทยาคม

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2566



(นายเฉลียว วรรณทอง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงใหม่วิทยาคม

2. ข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้ามามีส่วนร่วม

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โรงเรียนได้เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน ดังนี้

ที่	ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม	สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม	ผลจากการมีส่วนร่วม	การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน
๑	การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ	คณะกรรมการสถานศึกษาและภาคี ๔ ฝ่าย	ส่งผลให้สถานศึกษา ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับฟัง	นำผลจากการมีส่วนร่วมไปวิเคราะห์ ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ดำเนินงานตามแผน และสรุปผลการพัฒนาปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนต่อไป
๒	การประชุมผู้ปกครองนักเรียน	ผู้ปกครองนักเรียน	ความคิดเห็น ข้อมูลปัญหา ข้อเสนอแนะ ใน	
๓	การระดมทรัพยากร/ทุนการศึกษา	ทุกภาคส่วน	การพัฒนาสถานศึกษาต่อไป	
๔	ภาคีเครือข่ายความร่วมมือ	- ธ.ก.ส. - วิทยาลัยการอาชีพพง		
๕	อบรมให้ความรู้	- รพ.สต. - สถานีตำรวจ - เครือข่าย To Be No.๑ - ชาวต่างชาติ ฯลฯ		

3. ตัวอย่างจดหมายข่าว กิจกรรมการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้ามามีส่วนร่วม ดังนี้



โครงการอบรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์

ชาวประชาสัมพันธ์ 14 กรกฎาคม 2566

ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 กลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน จัดโครงการอบรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์
โดยมีนายเจสสิว วรรณทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม เป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษจาก
เจ้าหน้าที่ตำรวจ จาก สภ.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา



โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา



www.cmw.ac.rh

โทร 054 - 495121 โทรสาร 054 - 495200



26 มิถุนายน
วันต่อต้านยาเสพติดโลก
26 June, International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking

ข่าวประชาสัมพันธ์ 27 มิถุนายน 2566



วันที่ 26 มิถุนายน 2566 นายคณศ คำนันท์ นายอำเภอเชียงใหม่ ได้นำคณะบุคลากรในหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ รวมถึงเยาวชน ในอำเภอเชียงใหม่เดินรณรงค์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงใหม่วิทยาคม

โรงเรียนเชียงใหม่วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา



www.cmw.ac.rh
 โทร 054 - 495121 โทรสาร 054 - 495200



ข่าวประชาสัมพันธ์ 10 มิถุนายน 2566



นายกณศ คำนนท์ นายอำเภอเชียงม่วน ตัวแทนกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองได้อบรมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 แนะนำการใช้งานแอปพลิเคชัน ThaiD Thailand Digital identity หรือ ไทยดี เป็นการพัฒนามาจากระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล และเป็นมิติใหม่แห่งการทำธุรกรรมภาครัฐและเอกชน นักเรียนทุกคนตื่นเต้น และให้ความสนใจเป็นอย่างดี



โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา



www.cmw.ac.rh
โทร 054 - 495121 โทรสาร 054 - 495200